

แนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นำเสนอเมื่อ : 19 ส.ค. 2568

แนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายโดยใช้มวยไทยและส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งนี้ สถานศึกษาพิจารณาบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ความละเอียดแจ้งแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้กีฬามวยไทยในสถานศึกษา จึงเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ <https://ww.curriculum68.info/projects/muaythai.html> เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการกีฬามวยไทยในการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามบริบท ความพร้อม และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

[แนวทางการขับเคลื่อนมวยไทยในสถานศึกษา](#)

[แหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง](#)



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๔๒๖๒๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๕๗๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code แนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. แหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายโดยใช้มวยไทยและส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งนี้ สถานศึกษาพิจารณาบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้กีฬามวยไทยในสถานศึกษา จึงเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.curriculum68.info/projects/muaythai.html> เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการกีฬามวยไทยในการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามบริบท ความพร้อม และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

“เรียนดี มีความสุข”